

# ศุกร์ 16 สิงหาคม

น.ส.เตเฟน  
แห่งประเทศฮังการี

สดด 136:1-2,3,  
16-17,21-22,24

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 3

## บทอ่านที่ 1

ยชา 24:1-13

ในครั้งนั้น โยชูวารวบรวมทุกเผ่าของอิสราเอลพร้อมกันที่เซเคมี... กล่าวกับประชาชนทั้งหมดว่า

‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ “ตั้งแต่มานามาแล้ว บรรพบุรุษของพวกท่านที่ชื่อเทราห์ บิดาของอับราฮัมและนาโฮร์ ได้อาศัยอยู่บริเวณเหนือแม่น้ำขึ้นไป และรับใช้พระเจ้าอื่น หลังจากนั้น เราได้นำอับราฮัม บรรพบุรุษของพวกท่านออกมาจากบริเวณเหนือแม่น้ำและนำเขาผ่านความยาว ความกว้างของคานาอัน เราได้ทวีจำนวนลูกหลานของเขา... หลังจากนั้น เราได้ส่งโมเสสและอาโรน และให้อียิปต์ต้องประสบภัยพิบัติด้วยสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายที่เราได้กระทำที่นั่น ที่สุด เราได้นำพวกท่านออกมา เราได้พาบรรพบุรุษของพวกท่านออกจากประเทศอียิปต์... แล้วเราได้นำพวกท่านเข้าไปยังประเทศของคนอาโมไรต์ ซึ่งเคยอาศัยอยู่ทางอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน พวกเขาทำสงครามกับพวกท่าน และเราได้มอบพวกเขาให้ตกอยู่ในอำนาจของพวกท่าน หลังจากนั้น พวกท่านจึงได้เข้ายึดครองประเทศของพวกเขา เนื่องจากเราได้ทำลายพวกเขาไปต่อหน้าพวกท่าน...

## พระวรสาร

มธ 19:3-12

เวลานั้น ชาวฟาริสีบางคนเข้ามาเพื่อจับผิดพระองค์ ทูลถามว่า “เป็นการถูกต้องหรือไม่ ที่ชายจะหย่าร้างกับภรรยาเนื่องด้วยเหตุใดก็ตาม”

พระองค์ทรงตอบว่า “ท่านไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือว่าเมื่อแรกนั้นพระผู้สร้างทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง และตรัสว่า ดังนี้ ชายจะละบิดามารดาไปสนิทอยู่กับภรรยาของตนและชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนี้ เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน ฉะนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าได้แยกเลย”

ชาวฟาริสีจึงทูลถามว่า “แล้วทำไมโมเสสจึงสั่งให้ชายทำหนังสือหย่าร้างแล้วหย่าร้างได้เล่า” พระองค์ตรัสว่า “เพราะใจคือหยาบกระด้างของท่านโมเสสจึงยอมอนุญาตให้หย่าร้างได้ แต่เมื่อแรกเริ่มนั้น หากเป็นเช่นนั้นไม่”

“เราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดหย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง เขาก็ทำผิดประเวณี เว้นแต่ในกรณีแต่งงานไม่ถูกต้อง” บรรดาศิษย์ทูลพระองค์ว่า “ถ้าสภาพของสามีกับภรรยาเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ควรจะแต่งงานเลย” พระองค์ตรัสว่า “ไม่ใช่ทุกคนเข้าใจคำสอนนี้ คนที่เข้าใจคือคนที่พระเจ้าประทานให้ เพราะว่า บางคนเป็นคนที่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา บางคนถูกมนุษย์ทำให้เป็นเช่นนี้ และบางคนทำตนเป็นเช่นนี้เพราะเห็นแก่อาณาจักรสวรรค์ ผู้ที่เข้าใจได้ ก็จงเข้าใจเถิด”



เมื่อพูดถึงการแต่งงาน สังคมปัจจุบันมักจะมองไปและอ้างอิงถึงสถิติการหย่าร้าง แยกแยก เลิกวาทัน ทั้งกันเป็นหลัก ไม่เคยเอ่ยถึงอ้างอิงว่า คู่สมรส ครอบครัวที่แต่งงานอยู่กันอย่างดีมีความสำเร็จและก้าวหน้า อยู่ในพระพรของพระด้วยความพากเพียรอดทนมีเป็นสถิติเท่าไร อยู่ได้ดีเพราะมีพระอยู่ระหว่างเขาทั้งสองเสมอ เพราะทรงเป็นบิดาผู้ทรงรักเขา อยู่กันไม่ได้เพราะไม่มีดีต่อกัน เนื่องจากความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่กัน ไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตที่มีพระอยู่ด้วย